



Đêm Diễn Nguyện

XÁC THÂN LÀM BÁNH

Lúc: 7:30PM Ngày 28 Tháng 06, Năm 2024

Tại: Dòng Chúa Cứu Thế - Houston, Texas

-----00000-----

Linh Ảnh Của Tình Yêu

“Hãy Làm Cho Thế Giới Biết MẸ”

“Hãy làm cho thế giới biết Mẹ.” Với lời nhắn nhủ này, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã trao cho Dòng Chúa Cứu Thế bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để Hội Dòng quảng quá rộng rãi lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Việc trao phó này diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 1865 tại nhà thờ Thánh Anphongsô tọa lạc trên đường Merulana, Rôma. Từ đó, ơn gọi và sứ vụ của sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế không thể tách rời lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria.

Đến nay, trải qua gần 160 năm, Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trở thành nơi nương tựa, vỗ về của mỗi tín hữu. Nhìn vào Linh ảnh Mẹ, dường như mọi ưu phiền biến thành niềm vui, gánh nặng nề trở thành êm ái nhẹ nhàng, cay đắng cũng hóa thành an ủi dịu ngọt. Để rồi mỗi giây phút đi qua trong cuộc đời, mỗi chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ, tâm sự với Mẹ và cầu xin cứu giúp.

ĐÔI DÒNG CHIA SẼ

Hàng năm vào tuần cuối của tháng Sáu. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại tại Houston luôn có Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mục đích là mời gọi các tín hữu về đây để sùng kính và cầu xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Piô IX. Việc tổ chức năm nay và đây là lần đầu tiên của cha Thomas Hà Quốc Dũng sau khi ngài được bổ nhiệm làm Bề Trên tại đây.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy việc tổ chức được mở rộng và có nhiều chương trình cho mọi giới, mọi hội đoàn, nhiều Cha giảng thuyết nổi tiếng, nhiều phòng ốc và nhiều lều/trại được dựng và căng lên để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Đặc biệt là có thêm Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc với con số ghi danh đã ngập nghé gần 800 ca viên của các ca trưởng và ca đoàn khắp nơi trên thế giới và Hoa Kỳ, kể cả bên Việt Nam cũng qua tham dự. Điều đặc biệt trên hết đó là Đêm Thánh Nhạc Diễn Nguyện XÁC THÂN LÀM BÁNH. Trên 60 nhạc công của dàn nhạc Orchestra đã ký hợp đồng cho 2 buổi trình diễn tối thứ Sáu ngày 28 và Thánh Lễ Đại Trào thứ Bảy ngày 29 tháng 6, năm 2024. Các Ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại cũng đã được mời hát cho buổi Thánh nhạc diễn nguyện nói trên.

Khi soạn những bài viết này là chỉ còn vồn vẹn 8 ngày nữa là đến ngày Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc. Cha Hà Quốc Dũng và tôi cũng như Ban Điều Hành gồm có Cha Nguyễn Minh Quân, Cô Xuân Trang, Cô Thanh Hoa, Anh Phương Điền, có thêm 3 trợ giúp là Cô Mộng Đào, Cô Lan Hương, Cô Ánh Nguyệt và các thiện nguyện viên, mỗi người mỗi công việc đang gấp rút hoàn thành trước khi ngày hội đến.

Dự định trước đây tất cả đều diễn ra trong Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kể cả đêm Thánh Nhạc Diễn Nguyện, nhưng với con số trên 700 ca viên về tham dự thì không thể đáp ứng chỗ ngồi, trong khi sức chứa và ghé ngồi trong Đền thì quá giới hạn, không đủ cho các ca viên của 46 ca đoàn và khách tham dự. Ban Tổ Chức đã vội vã nhanh chóng chuyển hướng để đáp ứng nhu cầu nói trên. Nghĩa là thuê các công ty Mỹ đến dựng lều lớn và cao ngoài trời, dựng sân khấu, thuê bục đứng hát cho ca đoàn có thể đứng trên 700 ca viên, mượn công ty âm thanh và đèn đuốc tối tân, sáng trưng như ban ngày.

Thành phố Houston vì gần cửa hỏa ngục, nên mùa hè rất nóng và tháng Sáu thì thường hay mưa. Tuy nhiên nếu... “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt...” thì tà áo dài của các ca viên nữ cũng không cần phải vén lên để tránh ướt, vì đã có những cánh lều bao la che nắng che mưa cho ta rồi.

Tạ ơn Chúa mọi việc đều trong sự quan phòng của Ngài, cũng như thấy được sự tận tâm, tận lực của Ban Tổ Chức trong Kỳ Đại Hội năm 2024 này.

Chúng ta hãy đọc kinh Sáng Soi và cúi đầu cầu xin sự chúc lành của Thiên Chúa và sự chở che của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy tin tưởng và phó thác vì chúng ta đã CỐ GẮNG hết sức rồi!

Xin mọi việc đều êm trôi với nụ cười trên môi.

Văn Duy Tùng